



ISSN.01257765
NEWSLETTER

ดอนขังใหญ่

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://com.pbru.ac.th/en>

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 31 ฉบับที่ 23

วันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2551



ศึกษาวิจัยและทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมแหล่งมรดกโลก

อันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชมรมดูนก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

โครงการเมืองไทยเมืองคนดี (ยกย่องเชิดชูคนดี)

จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการเมืองไทยเมืองคนดี (ยกย่องเชิดชูคนดี) ปีงบประมาณ 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลทุกสาขาอาชีพ หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เห็นคุณค่าของการทำความดีในท้องถิ่น ชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ซึ่งมีหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก

ในการนี้ จังหวัดเพชรบุรีได้คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ประพฤติดีและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ตามโครงการเมืองไทยเมืองคนดี (ยกย่องเชิดชูคนดี) ปีงบประมาณ 2551

ประเภทบุคคล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาวลิต คงแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวสมสุข เข้มคำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี และนางประไพ ชมแก้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประเภทองค์กร ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ E - Learning เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์อัทธภาพ มณีเต็ม เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Self Access Center คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ



อ่านคอนเซ็ปต์ใหญ่ได้ที่
<http://oem.pbpu.ac.th/pr>

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308

<http://oem.pbpu.ac.th/pr>

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ อธิการบดี

รศ.สุเทพ ลิ้มอรุณ

ผศ.สุรินทร์ สายกฤษณะ

ผศ.ศรชัย เย็นเปรม

ผศ.ไพฑูริย์ ภิโรโพธิ์

ผศ.รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง

ผศ.จรรย์นธ์ พิริยะนนท์

ผศ.วิทยา รัตนศิริวัฒน์

รศ.ชัยยศ อีระเดชพงศ์



บรรณาธิการ : ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
หัวหน้ากองบก. : นางอัญญิกา ถาวรเวช
กองบรรณาธิการ : นายเสรี ถาวรเวช
: นางสาวสุนันหา รักษาราษฎร์
: ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
คณะ/สำนัก/สถาบัน



ขอต้อนรับภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 เริ่มเปิดเรียน นักศึกษาภาค กศ.บ.ป.วันที่ 25 ตุลาคม 2551 และนักศึกษาภาคปกติ/พิเศษ เปิดเรียนวันที่ 27 ตุลาคม 2551 นักศึกษามีเวลาพักผ่อนเพียง 9 วัน นับจากวันสอบปลายภาควันสุดท้าย (15 ตุลาคม 2551) เหตุผลที่ต้องเปิดภาคเรียนเร็วเนื่องจากในภาคเรียนที่ 2 มีกิจกรรม และวันหยุดจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม วันสำคัญของ มหาวิทยาลัย ดังนี้

เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นการประชุม กบ.ครั้งที่ 17/2551

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 มีกิจกรรม **Stst of China** ภาคเช้า และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการประกวด **Star of PBRU** ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เป็นวันสุดท้ายของการเสนอชื่อ และสมัครเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 มีงานลอยกระทง ภาคบ่าย สาขาวิชาภาษาไทยสอนนักศึกษาจีนทำกระทง และภาคค่ำชมการแสดง การประกวดนางนพมาศ/กระทง และมหรสพ ที่หน้าอาคารวิทยากรมย์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประชุม และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ขอเชิญรับฟังการเสนอ วิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดี

วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2551 ชมการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ “พ.จ.น.ก.สัมพันธ์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และการแข่งขันนัดนี้เป็น “การแข่งขันที่ปลอดภัยและแอลกอฮอล์”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ขอเชิญชวนไปที่ทัศนศึกษาเพื่อ สร้างสรรค์งานเขียนกับชุมชนนักปฏิบัติการศึกษาแบบความที่อำเภอ ชะอำ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ครั้งที่ 8/2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (ชั้น9) อาคารวิทยากรมย์

ด้วยกิจกรรมสำคัญและเทศกาลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็วันลอยกระทง วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น ลิงสำคัญ ต้องวางแผนบริหารงานและบริหารเวลาเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล ทั้ง 2 ส่วน คือ งานด้านการเรียนและงานด้านกิจกรรม ทางที่ดีที่สุด นักศึกษาต้องวางแผนเวลาให้ชัดเจน ทบทวนว่าภาคเรียนนี้เรียน กี่วิชา มีรายงานอะไรบ้าง กำหนดสอบปลายภาคเมื่อไร และเริ่มดูหนังสือ พร้อมทำ Short Note ไว้ล่วงหน้า รีบทำรายงานได้แล้ว

เสร็จเพื่อจะได้มีเวลาไปเสริมทักษะในการร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 4 ที่จะสำเร็จ ในภาคเรียนนี้ ยังมีภาระที่จะต้องเรียนให้จบ เรียนให้ครบ ต้องตรวจสอบรายวิชาเรียนครบถ้วน หรือยังมีวิชาใดที่ยังไม่เรียบร้อย มี I,E,U หรือไม่ และเมื่อจบแล้วจะไปทำงานที่ไหนและ จะต้องทำอะไรจึงจะได้งานตามที่ตนเอง ต้องการ ความรอบคอบ ความขยัน ความตั้งใจ ...เป็นใบเบิกทางที่จะทำให้นักศึกษาก้าว ไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายที่วางไว้

ขอต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 2/2551 และขอ เป็นกำลังใจให้นักศึกษา และคณาจารย์ทุกท่าน มุ่งมั่นในการเรียน และการทำงานอย่างมีความสุข ... สวัสดิ์ ...

วิทยากร

กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากร จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้แก่ข้าราชการ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายผู้นำหน่วยตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 130 นาย ดังนี้

วันที่ 28,30 ตุลาคม 2551 ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากร เรื่อง ทักษะการพูดและการประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 ตุลาคม 2551 อาจารย์ภมร พรหมณ์แก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรเรื่อง มารยาทสังคม

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2551 ผศ. พจนารถ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรเรื่อง การทำงานเป็นทีม

ผลการอบรมทำให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาษาจีนสี่พาดำสี่คำ

诚心诚意

อ่านว่า : ฉิ่ง ชิน ฉิ่ง ยี่
แปลว่า : ด้วยน้ำใสใจจริง

กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



ม.ราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง

นางนันทวรรณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานสืบสานประเพณีไทย "วันลอยกระทง" ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย เป็นการปลูกฝังค่านิยมให้กับนักศึกษา ได้สืบสานวัฒนธรรมไทย เกิดความรักและหวงแหนประเพณีอันดีงามของไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับประชาชนทั่วไป

การจัดงานครั้งนี้ มีการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง รำวงย้อนยุค ลิเก ละครชาตรี หนึ่งทะเลung พบกับวงดนตรีนักเรียนชื่อดัง การแสดงของนักศึกษาไทย และนักศึกษาจีน การออกร้านแสดงสินค้าของนักศึกษา และมีมหรสพชมฟรีตลอดงาน

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขออภัยในความไม่สะดวกในเรื่องของการใช้เส้นทางการจราจรของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยากริมย์ (อาคาร 14) มา ณ โอกาสนี้

ศึกษาดูงาน

กองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษาให้กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และตัวแทนสโมสรคณะต่าง ๆ ทั้ง 7 คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการองค์การนักศึกษา เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านกรดำเนินงานด้านกิจกรรมซึ่งกันและกัน

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เพื่อนักศึกษาจะได้นำความรู้และประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานกลับมาพัฒนา ด้านกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มารับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งนี้ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการบริจาคโลหิต ดังนี้

ประโยชน์จากการบริจาคโลหิต

- 1.ได้รับความภูมิใจที่ได้เสียสละโลหิตในร่างกายเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ ซึ่งจะทำให้ท่านมีความสุขใจ
- 2.ได้รับการตรวจสุขภาพร่างกาย เป็นประจำทุก 3 เดือน
- 3.ได้รับทราบหมู่โลหิตของตนเอง ทั้งระบบ เอ บี โอ และ ระบบ อาร์เอช
- 4.โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาค ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเชื้อต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการเหมือนกับการที่ผู้บริจาคโลหิตได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบบี, เอชไอวี และอื่น ๆ

สิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาล

ผู้บริจาคโลหิต 7 ครั้งขึ้นไป โรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ให้ความช่วยเหลือค่าห้องพิเศษ ค่าผ่าตัด ค่าผ่าตัดคลอดบุตร โดยให้เสียค่าลดหย่อนจากอัตราที่กำหนดไว้ สำหรับผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 7 ครั้งขึ้นไป อาศัยอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุข ตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2544 ประกาศไว้ว่าสมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย

ซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภาวิชาชีพว่าได้รับบริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ครั้งขึ้นไปให้ผู้มีสิทธินี้ได้รับการยกเว้นการร่วมจ่ายค่าการบริการทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงินสามสิบบาทในแต่ละครั้งที่เข้ารับการบริการทางการแพทย์

ศรัทธาแห่งความภูมิใจ

เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาวิชาชีพ ได้จัดทำเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตขึ้นเพื่อมอบให้ผู้บริจาคโลหิต โดยจัดทำเป็นเข็มที่ระลึกครั้งที่ 1, 7, 16, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 และ 108 ตามลำดับ สำหรับผู้บริจาคโลหิตครบ 50, 75 และ 100 ครั้ง จะได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3, 2 และ 1 ตามลำดับ ส่วนพระภิกษุ สามเณร จะได้รับพระราชทานพัดกาชาดสมนาคุณ

ในการนี้กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมบริจาคโลหิตตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

กิจกรรมชมรมดูนก

ชมรมดูนก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอรายงานกิจกรรมที่ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2551 ดังนี้
สมาชิกปัจจุบัน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากทุกคณะ จำนวน 647 คน

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากทุกคณะ จำนวน 450 คน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากทุกคณะ จำนวน 340 คน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากทุกคณะ จำนวน 120 คน

รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 1,647 คน

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 5 ท่าน
กิจกรรมที่จัดมีการพบนักศึกษาทุกบ่ายวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2551 มีการจัดกิจกรรมอบรมผู้นำดูนก มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 120 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และออกดูนกนอกสถานที่ ณ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำหรับกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2/2551 มีนักศึกษาชมรมดูนกชั้นปีที่ 1 ทุกคน จะเข้าร่วมกิจกรรมภาคสนาม คือ การไปดูนกนอกสถานที่ ณ บริเวณบ้านกร่างแคมป์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 -24 มกราคม 2552 ตามกำหนดการดังนี้

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2551 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์(พิเศษ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมจำนวน 62 คน



อ่านต่อหน้า 9...

คณะกรรมการ จัดประชุมนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี จัดการประชุมนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ทุกสาขา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวันที่ 29 ตุลาคม 2551 ณ ห้องประชุม 926 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์ เพื่อกำหนดและชี้แจงแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้

1) **นักศึกษาชั้นปีที่ 3** ให้ออกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ชั้นศึกษาสังเกต (PROF1) ในวันพุธของแต่ละสัปดาห์ เริ่มวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551

2) **นักศึกษาชั้นปีที่ 4** ให้ออกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ชั้นทดลองสอน (PROF3) โดยออกปฏิบัติงานในวันพุธ และพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 การประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ. ปัญญา ทองนิล เป็นผู้ดำเนินงาน



คณะกรรมการจัดโครงการอบรมเพิ่มรายวิชาบูรณาการ วิชาชีพครูนักศึกษาชั้นปีที่ 5

เนื่องจากหลักสูตรชุดวิชาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความรู้ตามเกณฑ์คุรุสภา ทางคณะฯ จึงจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ในรายวิชาบูรณาการวิชาชีพ (EDUC107) มีสาระ 3 หัวข้อตามกำหนดการ วันที่ 27-31 ตุลาคม 2551 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 822 อาคาร 8 คณะครุศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์



ทุกคน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากร คือ ผศ.บุญเชิด ปั้นน้อย จิตวิทยาสำหรับครู ผศ.พัชรินทร์ พูลเพชรพันธุ์ จิตวิทยาและการแนะแนว อาจารย์จรัส แจ่มจันทร์ และ ศน.บุญยัง จันทร์วงศ์ การประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกิจกรรมดังนี้

1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดสัมมนา “การแนะนำยุคโลกไร้พรมแดน” เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการแนะนำให้ความรู้แก่ผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุมวิทยากรมัย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งกำหนดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551 ดังนี้

กำหนดการ	สอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2551	
	ภาษาอังกฤษ , คอมพิวเตอร์	คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย
รับสมัคร	10 - 14 พฤศจิกายน 2551	
สอบ	26 พฤศจิกายน 2551	3 ธันวาคม 2551
ประกาศผล	11 ธันวาคม 2551	

3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและถอนเพิ่มรายวิชาของนักศึกษาภาคต่าง ๆ ภาคเรียนที่ 2/2551 ดังนี้

ภาคปกติ ภาคพิเศษ และ ภาคศ.บป.

นักศึกษาภาค	วันที่ยืนยันของการลงทะเบียนถอน - เพิ่มทางอินเทอร์เน็ต	วันที่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2550
ปกติ/พิเศษ	6 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2551	27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2551
	*ในกรณีที่นักศึกษาภาคปกติ/พิเศษ รุ่น 49, 50 และ 51 จะแบ่งชำระค่าลงทะเบียนให้ชำระในครั้งแรกในวันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2551 และครั้งหลังมาชำระในวันที่ 5 - 9 มกราคม 2552 ที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
ศ.บป.	6 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2551	1 - 7 ธันวาคม 2551
	*ในกรณีที่นักศึกษาภาค ศ.บป. รุ่น 49, 50 และ 51 จะแบ่งชำระค่าลงทะเบียนให้ชำระในครั้งแรกในวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2551 และครั้งหลังมาชำระในวันที่ 5 - 9 มกราคม 2552 ที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

- หากนักศึกษาไม่มาลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมตามวันและเวลาที่กำหนดไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียนในภาคเรียนที่ 2/2551

- นักศึกษาผู้ยืมเงินต้องมาลงทะเบียนตามปกติ เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป และให้ปฏิบัติตามข้อตกลงของกองพัฒนานักศึกษาโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นจะเสียค่าปรับลงทะเบียนซ้ำตามระเบียบฯ

- ให้นักศึกษาพิมพ์ใบลงทะเบียนได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกแห่งที่สะดวก สำหรับนำไปชำระค่าธรรมเนียม

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

จากการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แจ้งว่า ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 เวลา 19.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน สาขาวิชาที่รับสมัคร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา และ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนถาวรานุกูล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3471-1238 ต่อ 118

ศูนย์เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาภาคกลาง ตอนล่าง กลุ่ม 2 บริการวิชาการแก่ชุมชน

โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาภาคกลาง ตอนล่าง กลุ่ม 2 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน โดยเชิญ ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม 2 เป็นวิทยากร หลักสูตร BACKWARD DESIGNE เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2551 ณ อาคารบัณฑิตศึกษา (ห้อง 833) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 30 คน และผลการฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ และนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรต่อไป



... ต่อจากหน้า 5

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2551 สาขาวิชา ปรศ.ปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาบริการอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมจำนวน 59 คน

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2551 สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมจำนวน 56 คน

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2551 ปรศ.บริหารรัฐกิจ (ภาคพิเศษ/ภาคปกติ) สาขาวิชาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป รวมจำนวน 65 คน

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2551 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมจำนวน 63 คน

วันที่ 9-10 มกราคม 2552 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมจำนวน 57 คน

วันที่ 16-17 มกราคม 2552 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมจำนวน 57 คน

วันที่ 23-24 มกราคม 2552 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา และวิทยาการแกนนำดุนก รวมจำนวน 60 คน

วันที่ 30-31 มกราคม 2552 เตรียมการจัดนิทรรศการ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 จัดนิทรรศการชมรมดุนกครั้งที่ 1 และสรุปกิจกรรมทั้งหมด

จึงขอให้สมาชิกชมรมดุนกชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส่วนความเคลื่อนไหวของชมรม ชั้นปีที่ 3-4 จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป



บ้านกร่าง แก่งกระจาน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยฯ

ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรมและร่วมการประชุมวิชาการ

อาจารย์ยุทธิ เย็นเปรม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งเรื่องการฝึกอบรมและการประชุมวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สมาคมนักวิจัย จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยเชิงคุณภาพ : ศึกษาเปรียบเทียบภาคสนามประเทศไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์” ระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างเข้มข้น ดังมีรายละเอียดของโครงการฝึกอบรมฯ สืบค้นข้อมูลได้ที่ www.ascresearchers.com สำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรมฯ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการทำงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้เท่าที่จ่ายจริงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่สมาคม โทร. 0-2579-0787, 0-2942-7522 หรือนายกสมาคมฯ (มือถือ) 081-407-6946 หรือ คุณสุดา ยิงวิเศษ (มือถือ) 086-759-7485

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดให้ปี พ.ศ.2551 เป็นปีแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนโยบายการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) และเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางการวิจัย สนับสนุนให้การผลิตผลงานวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยฝ่ายวิจัยจึงกำหนดจัดงานเวทีวิจัยธรรมศาสตร์ 2551 : รักษ์คน รักสังคม รักสิ่งแวดล้อม (TU Research Forum 2008 : Healthy People, Harmonious Society and Green World) ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ณ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยภายในงานมีกิจกรรม ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมกลุ่มย่อย และการนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการ สนใจร่วมงานเวทีดังกล่าวติดต่องานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย สำนักงานบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-4440 ต่อ 1818-9 โทรสาร 0-2564-3937

3. มหาวิทยาลัยรังสิต จะจัดงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2552 “RSU Research Conference” เพื่อเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ที่จะสามารถนำเสนอและเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยด้านต่างๆ ได้แก่ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยสถาบัน จะจัดในวันที่ 2 เมษายน 2552 ณ บริเวณชั้น 1 และชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์ 0-2791-5686-92 โทรสาร 0-2791-5689



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมเพื่อดำเนินการเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งสภาวิชาการฯ



เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาดำเนินการสรรหา และเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสภาวิชาการ ฯ ในนามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ชั้น 2) โดยมี ผศ.อุทัย ผ่องรัศมี คณบดีเป็นประธานที่ประชุม ซึ่งมีข้าราชการ และอาจารย์ประจำคณะ ฯ ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อและสรรหา เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ จำนวน 12 คน โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดการประชุม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมเพื่อดำเนินการสรรหาอธิการบดี



เมื่อวันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2551 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมเพื่อดำเนินการเสนอชื่อและสรรหาอธิการบดี ในส่วนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ชั้น2) โดยมี ผศ.อุทัย ผ่องรัศมี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานที่ประชุม ซึ่งมีข้าราชการและบุคลากรของคณะ ฯ ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อและสรรหาอธิการบดีเข้าร่วมในการประชุมจำนวน 31 คน



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



โครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2551
ณ อาคารบัณฑิตศึกษา



อบรมเชิงปฏิบัติการ E-Learning
เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2551
ณ ห้อง Sel Access Center คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ดำเนินการสรรหาอธิการบดี

ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2551

ขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ สมัคร หรือ รับการเสนอชื่อ

เพื่อรับการสรรหา